



คำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง
วันเปิดสอบธรรมสนามหลวง นักระรมชั้นโทและเอก
พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ท่านผู้เป็นประธาน กรรมการ และนักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวงทั้งหลาย

วันนี้ เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวงนักระรมชั้นโทและเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมกัน
ทั่วราชอาณาจักร โอกาสนี้ขอปรารถนากับท่านทั้งหลายตามสมควร

เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ โดยมีคนตกงาน
กระจายไปทั่วประเทศ และกระทบต่อครัวเรือนชนชั้นกลางและครัวเรือนที่ยากจนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ในอดีต แม้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น แต่มีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างมาก

เป็นที่น่ายินดีว่า อุบาสกอุบาสิกาถึงจะได้รับกำลังใจจากสถานการณ์นี้ แต่มิได้ละเลยใน
การอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร ได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกในส่วนของตนไม่ขาดตกบกพร่อง เราจึงสามารถ
ยังอัฐภาพให้เป็นไปโดยพอสมควร

ท่านทั้งหลายที่มีความศรัทธาเลื่อมใส ได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณร เป็น
ศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา จึงควรจะได้ตระหนักในใจตนให้แน่ชัดว่า เรานั้นจักต้องปฏิบัติเช่นใด
ที่จะสามารถตอบแทนคุณความดี ที่อุบาสกอุบาสิกาได้มีแก่ตนและแก่คณะสงฆ์ไม่ให้ขาดตกบกพร่องเช่นกัน

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนว่า เมื่อสมณชีพราหมณ์ได้รับการบำรุงแล้ว ควรทำ
การตอบแทนด้วยการห้ามปรามจากความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี ให้ได้
ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง และบอกทางสวรรค์ให้

การที่เราจะปฏิบัติตนเช่นนี้ได้ จะต้องศึกษาให้มากในคำสั่งสอนด้วยอ่านหรือฟัง พร้อมน้อมนำ
มาคิดขบเจาะให้เข้าใจ และพัฒนาให้มากขึ้นทวีเพิ่มพูน นำไปปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถ และนำพระธรรม
คำสอนไปถ่ายทอดเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชน ให้เป็นคนดีมีศีลธรรมเช่นนี้แล้ว ท่านทั้งหลายจักได้ทำหน้าที่
อย่างสำคัญที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นคงสถาพร ทั้งเป็นปัจจัยอันสำคัญที่จะสร้างความสุข
ความเจริญแก่ตน อำนาจคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ขออนุโมทนาขอบคุณต่อท่านประธานอำนวยการ กรรมการกำกับห้องสอบ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันสนับสนุนการเรียนการสอนพระธรรมวินัย และได้ช่วยกันจัดสอบธรรม
สนามหลวงด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมในครั้งนี้ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลกรรมที่ท่าน
ทั้งหลายได้ตั้งใจบำเพ็ญมาโดยลำดับ จงประมวลเป็นพลวปัจจัยบันดาลให้ทุกท่าน ถึงความงอกงาม
ไพบุลย์ในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดนิตยกาล เทอญ

(สมเด็จพระมหาธีรวงศ์)

แม่กองธรรมสนามหลวง